

## กรมทรัพย์สินทางปัญญา ผนึกกำลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลุยปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทุกช่องทาง ตั้งเป้าหยุดการละเมิดทุกพื้นที่

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นางสาวนุสรรา กาญจนกุล) ทหารีร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (พลตำรวจเอกกิตติรัฐ พันธุ์เพชร) วางมาตรการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งการดำเนินงานตรวจสอบเชิงรุก เพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง (Watch List: WL) และรายงานตลาดที่มีสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูง (Notorious Markets) ภายใต้กฎหมายการค้าสหรัฐฯ 301 พิเศษ

นางสาวนุสรรา กาญจนกุล อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า “กรมทรัพย์สินทางปัญญา มุ่งดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาควบคู่ไปกับการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้า และสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมกับการค้าการลงทุน ซึ่งจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศ โดยกรมฯ ได้เข้มงวดกวดขันการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าของสิทธิอย่างจริงจังเพื่อการปราบปรามสินค้าละเมิดให้สิ้นซาก”

นางสาวนุสรรา กล่าวเพิ่มเติมว่า “กรมทรัพย์สินทางปัญญาและสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้พูดคุยกันในประเด็นที่สำคัญๆ ได้แก่ การเร่งรัดปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้งการ Live Streaming การทะเลาะแหล่งจำหน่ายสินค้าละเมิดในท้องตลาดทุกพื้นที่ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ (MBK Center) ตลาดพัฒนาพงษ์ ชายแดนประเทศกัมพูชาและเมียนมาร์ ตลอดจนพื้นที่ต่างๆ ที่เคยเป็นพื้นที่ตลาดที่ขึ้นชื่อว่าการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูง (Notorious Markets) อีกทั้ง ยังร่วมผลักดันการยกเลิกสัญญาระหว่างผู้ให้เช่าและผู้เช่าของศูนย์การค้า MBK กรณีที่ผู้เช่าจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญ เนื่องจากศูนย์การค้าดังกล่าวตั้งอยู่ใจกลางเมืองและเป็นย่านท่องเที่ยวอีกด้วย”

ทั้งนี้ หากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สามารถแจ้งเบาะแสมายังกองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 02-547-4702 หรือสายด่วน 1368 หรือเว็บไซต์ [www.ipthailand.go.th](http://www.ipthailand.go.th)

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

17 มกราคม 2568